

Số: 755 /CAT-PV01

Bình Phước, ngày 29 tháng 6 năm 2022

V/v trả lời ý kiến, kiến nghị
của đại biểu HĐND tỉnh

Kính gửi:

- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh.

Thực hiện Công văn số 208/HĐND ngày 17/6/2022 của HĐND tỉnh về việc đề nghị xem xét, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri; Công văn số 1470/UBND-TH ngày 21/6/2022 của UBND tỉnh về việc khẩn trương trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa X, Công an tỉnh trả lời các ý kiến, kiến nghị cụ thể như sau:

1. *Cử tri Vũ Thị Phương, ấp Văn Hiến II, xã Phước An, huyện Hớn Quản kiến nghị: về trường hợp xe chở xăng bị lật làm cháy nhà dân tại xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, gây thiệt hại cho một số hộ dân, trong đó có thiệt hại về tài sản của gia đình cử tri. Công an tỉnh Bình Phước đã lập biên bản thống kê thiệt hại và cũng đã xác định mức bồi thường thiệt hại cho gia đình cử tri theo thỏa thuận nhưng đến nay gia đình cử tri vẫn chưa nhận được tiền bồi thường thiệt hại như thỏa thuận. Đề nghị Công an tỉnh xem xét, giải quyết để các hộ dân bị thiệt hại được nhận tiền bồi thường.*

Kết quả trả lời:

Ngày 22/11/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh thụ lý điều tra vụ án “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” xảy ra ngày 22/11/2018, tại: ấp 3A, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, Bình Phước do bị can Thạch Vân, SN: 1993, HKTT: ấp Leng, xã An Quảng Hữu, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh thực hiện. Quá trình điều tra đến ngày 23/8/2019, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã kết luận điều tra vụ án chuyển hồ sơ đến Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước đề nghị truy tố đối với Thạch Vân theo quy định của pháp luật. Qua kiểm tra được biết hiện nay vụ án đang được Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước thụ lý chờ xét xử phúc thẩm.

Ngoài ra, qua rà soát danh sách các bị hại trong vụ án nêu trên, xác định: không có bị hại nào có họ tên là Vũ Thị Phương. Trường hợp bà Phương có thân nhân là bị hại trong vụ án trên và có thắc mắc liên quan đến việc bồi thường thiệt hại thì đề nghị liên hệ Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước để được giải quyết theo quy định.

2. *Cử tri xã Tân Lập, huyện Đồng Phú kiến nghị: thời gian gần đây, một số đối tượng ở địa phương khác đến xã Tân Lập tổ chức đua xe trái phép, gây mất an toàn cho người dân khi tham gia giao thông, gây rối an ninh trật tự tại địa phương. Trong khi đó, lực lượng Công an xã Tân Lập mỏng và không có chức năng xử lý. Đề nghị Công an tỉnh quan tâm, chỉ đạo Đội Cảnh sát giao thông Công an tỉnh thường xuyên tuần tra xử lý kịp thời.*

Kết quả trả lời:

Trong thời gian qua, trên địa bàn xã Tân Lập, huyện Đông Phú có một số đối tượng tụ tập đua xe trái phép đúng như phản ánh của cử tri. Qua xác minh, Phòng CSGT Công an tỉnh đã xác định các đối tượng từ Phú Giáo, Bình Dương sử dụng các loại xe đã bị thay đổi kết cấu đến cây xăng trước công Khu Công nghiệp Nam Đông Phú đua xe trái phép, các đối tượng tụ tập trên đoạn đường ĐT741 thuộc khu vực xã Tân Lập giáp danh huyện Phú Giáo, Bình Dương và đua xe theo hướng từ Tân Lập, Đông Phú qua Phú Giáo, Bình Dương.

Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Phước đang phối hợp với Công an huyện Đông Phú và Công an huyện Phú Giáo, Bình Dương xác minh làm rõ thêm các đối tượng thanh thiếu niên địa bàn huyện Đông Phú có liên quan đến việc tụ tập này hay không, đồng thời làm rõ thời gian, đối tượng, quy luật hoạt động của các đối tượng để phối hợp ngăn chặn, xử lý theo quy định nhằm chấm dứt tình trạng đua xe trái phép tại khu vực trên.

Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng CSGT tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm tại khu vực trên, nhất là đối với các hành vi đua xe và cố vũ đua xe trái phép để phòng ngừa, ngăn chặn, không để xảy ra tình trạng đua xe trái phép trên địa bàn huyện Đông Phú nói riêng và trên địa bàn tỉnh nói chung.

Trên đây là kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa X, Công an tỉnh báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh biết, chỉ đạo./g

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Ban Giám đốc;
- Lãnh đạo PV01;
- Lưu: VT, PV01(Đ6).



Đại tá Bùi Xuân Thắng

